



ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๔ จังหวัดสระบุรี  
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งนิติกร  
และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๔ จังหวัดสระบุรี ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๗ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนิติกร ซึ่งสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๔ จังหวัดสระบุรี ได้ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งไปแล้ว นั้น

บัดนี้ ได้รวมคะแนนสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่ามีผู้สอบได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนิติกรของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๔ จังหวัดสระบุรีฉบับดังกล่าว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งนิติกร และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ดังต่อไปนี้

**(ก) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง**

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนิติกร ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

**(ข) กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ**

ให้ผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง รายชื่อตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ไปเข้ารับการสอบเพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตามวัน เวลา และสถานที่สอบ ดังนี้

ตำแหน่ง	วัน เวลา สอบ	สถานที่สอบ
นิติกร	วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.	ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๔ จังหวัดสระบุรี

**(ค) ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ**

- ให้ผู้เข้าสอบแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยมและประพฤติตนเป็นสุภาพชน
- เป็นหน้าที่ของผู้เข้าสอบที่จะต้องทราบวัน เวลา และสถานที่สอบและเลขประจำตัวสอบ
- ผู้เข้าสอบต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรประจำตัวข้าราชการกลาโหม หรือบัตรประจำตัวทหารกองประจำการ หรือใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง (passport) ฉบับจริง ซึ่งหลักฐานดังกล่าวจะต้องมีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลักชัดเจนเพื่อแสดงตนในการเข้าสอบ **ไม่อนุญาตให้ใช้สำเนาบัตรหรือสำเนาเอกสารเพื่อแสดงตนในการเข้าสอบ หากไม่มีบัตรหรือหนังสือดังกล่าวไปแสดงตนในการเข้าสอบจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ**

- ไปถึงสถานที่สอบสัมภาษณ์ตามวัน เวลา ที่กำหนดไว้ ผู้ใดไปถึงสถานที่สอบสัมภาษณ์ภายหลังที่การสัมภาษณ์ได้ดำเนินไปแล้ว กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ อาจพิจารณาไม่ให้เข้ารับการสัมภาษณ์ก็ได้

- ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบโดยเคร่งครัด
- ต้องเข้าสอบสัมภาษณ์กับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบกำหนดให้เท่านั้น

เมื่อสอบ...

- เมื่อสอบสัมภาษณ์เสร็จแล้วต้องไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้าสอบสัมภาษณ์ และต้องไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้ที่เข้าสอบสัมภาษณ์อยู่ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการสอบนี้ อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ

**(ง) การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร**

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๔ จังหวัดสระบุรี จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนิติกร ในวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๗ ณ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๔ จังหวัดสระบุรี ตำบลพระพุทธบาท อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี และทางเว็บไซต์ <https://ddc.moph.go.th/odpcc> หัวข้อ “ประกาศรับสมัครงาน”

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗



(นางชุลีกร ธนธิตกร)

ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๔ จังหวัดสระบุรี

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง  
ตำแหน่งนิติกร  
แนบท้ายประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๔ จังหวัดสระบุรี ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๗

.....

**เลขประจำตัวสอบ**

๖๗๐๐๐๑

๖๗๐๐๐๒

๖๗๐๐๐๖

**ชื่อ - สกุล**

นางสาววิศรา ตั้งจิตเกษมสุข

นางสาวชลธิชา พิณจนอก

นางสาวมณีนีรัตน์ เมืองขวา